

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/ภูมิภาค
วันที่: พุธที่ 10 ตุลาคม 2556
ปีที่: 12 ฉบับที่: 3604
Col.Inch: 44.82 Ad Value: 33,615
คอลัมน์: แวดวงทรัพย์สินทางปัญญา

หน้า: 14(บนขวา)
PRValue (x3): 100,845
ศิลปะ: ขาว-ดำ



เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2556... ชาวแรก...นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง “ซูโหลซู ซีฟู้ดฮับรับ AEC” ณ สหกรณ์ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และองค์กรในท้องถิ่น ประกอบด้วย ประมงจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้า

จังหวัดสมุทรสาคร สมาคมการประมงสมุทรสาคร สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ชมรมธนาคารจังหวัดสมุทรสาคร และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการแสวงหาและร่วมวางกลยุทธ์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางตลาดอาหารทะเลของอาเซียนก่อนเปิด AEC รวมทั้งรักษาสถานะของอาหารทะเลไทยในตลาดโลก และยกระดับสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออกของไทย... ● เรื่องดี...พระมหาทักษิณ วชิรเมธี พร้อมด้วย นางเปรมพิมล พิมพิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “สาละโนทยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนษา 100 ปี” ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิงตะวัน ต.ห้วยลึก อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว และเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้สาละอินเดีย พันธุ์ไม้ในพุทธประวัติให้คงอยู่กับพระพุทธศาสนา รวมถึงให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้แก่นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชนและผู้ที่มีมาปฏิบัติธรรม ณ ไร่เชิงตะวันโดยทั่วไป... ● นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรสูง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพรกลุ่มเครื่องสำอางและกลุ่มอาหารเสริม จากข้อมูลการใช้และส่งออกสมุนไพรกลุ่มเครื่องสำอางของไทยมีมูลค่าสูงถึง 180,000 ล้านบาท ขณะที่สมุนไพรกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าการใช้และส่งออกรวม 80,000 ล้านบาท ส่วนสมุนไพรกลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าการใช้และส่งออก ประมาณ 10,000 ล้านบาท สมุนไพรกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรกลุ่มสารสกัด กลุ่มที่ใช้ในอาหารสัตว์ และกลุ่มที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วย ซึ่งนับว่าสมุนไพรไทยมีศักยภาพและสามารถนำรายได้เข้าประเทศสูงมาก... ● นายสมพงษ์ อินทร์ทอง รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก.ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินและปรับปรุงสภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม นอกจากนี้จะเน้นการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรแล้ว ยังจำเป็นต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นด้านอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่ง ส.ป.ก.ได้ดำเนินการและดูแลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมาโดยตลอด ถึงแม้ในบางพื้นที่อาจจะประสบปัญหาในเรื่องงบประมาณและความต่อเนื่อง มีสาเหตุหลักมาจากการขาดเครื่องจักรขนาดใหญ่ เพื่อใช้ดำเนินการและบุคลากรที่จะทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินการในพื้นที่... ● นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรี

บุญชื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวลือในประเทศบรูไนดารุสซาลามว่าผลไม้กระป๋องของไทยปนเปื้อนเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ทั้งยังมีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีหลักฐานชัดเจน ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้บริโภค และสร้างความเสียหายให้กับไทยอย่างมาก สำหรับประเด็นนี้อาจ

มีผู้จงใจสร้างข่าวเท็จเพื่อลดความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยและผู้ประกอบการของไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้กระป๋องไทยไปยังบรูไน หลายรายการ อาทิ เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ขนุน สับปะรด ลูกตาล ลูกชิด รวมถึงอาหารกระป๋องด้วย ขณะเดียวกันอาจทำให้ประเทศผู้นำเข้ารายอื่น ขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าผลไม้กระป๋องและอาหารกระป๋องของไทยได้... ● สถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา : 7-12 ต.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง เตือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาจับมือกันลดสิ่งล้นลอย ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ในช่วงวันที่ 7-12 ต.ค.นี้ จะเป็นช่วงที่เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ในขณะที่ยังคงมีปริมาณน้ำเหนือไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ส่งผลให้บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่นอกเขตคันกันน้ำ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้วย... ● ปิดท้ายข่าว...ฟ้าผ่าท่ามกลางสายฝน นายเสริมยศ สมมัน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางนำลูกเดียว ไปเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษา...555... ● เรื่องการแต่งตั้งผู้บริหาร ระดับสูงของกรมอุทยานแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็คงต้องร้องเพลงไปก่อน จนกว่าจะมีสัญญาอนุญาต โกล ช่วงนี้จึงต้องขยี้ผ้าเอาหน้ารอด จำเป็นแต่งตั้งรองอธิบดีขึ้นรักษาการไปก่อน... ● กรมป่าไม้เป็นอีกกรมหนึ่ง ที่จะต้องมีการโยกย้ายปรับปรุงโครงสร้างบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสม ล่าสุด ทันบุญชอบ สุธรรมนิสงฆ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเรื่องการโยกย้ายจำนวนมากไม่มีเพราะจะทำให้ งานบางอย่างเสียหายได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ... ● แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ทัศนะ
Prasert_tarasan@yahoo.com